



วันที่ พฤษภาคม 2560  
พิมพ์หน้านี้ | ดูปรีวิวที่ OKnation

**๕ สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ ๑ ออกแขก – เกริ่นนำ**

**๕ สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ ๑ ออกแขก – เกริ่นนำ**

ประเทศที่ผู้เขียนพำนักอยู่นานที่สุดนอกประเทศไทย คือ ประเทศออสเตรเลีย เพราะไปรับราชการที่นั่น โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือไปเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียนั้นแหละครับ

ได้มีโอกาสเดินทางไปทุกรัฐ ทั้งไปเยี่ยมเยียนนักเรียนและไปท่องเที่ยวเป็นการส่วนตัว มีแห่งเดียวที่ไม่ได้ไปคือ Northern Territory ก็เพราะเขตนี้ยังไม่ได้เป็นรัฐนี้ครับ



ประเทศที่พำนักนานเป็นอันดับสอง คือ สหรัฐอเมริกา ไปศึกษาชั้นปริญญาโทที่ University of Southern California, Los Angeles ก็ได้ไปท่องเที่ยวทั้งโดยงบประมาณของเจ้าของทุนคือ AID และเงินส่วนตัวอีกหลายรัฐ ก็เป็นคนชอบเที่ยวนี้ครับ



ประเทศที่ใฝ่ฝันอยากไปมากประเทศหนึ่งคือประเทศบราซิล เพราะนอกจากจะดังเรื่องฟุตบอลแล้ว เทศกาลคาร์นิวัล (Carnival) ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด

เทศกาลคาร์นิวัลไม่มีเฉพาะที่บราซิลแห่งเดียวหรอกครับ ที่ประเทศอื่นก็มี เช่น ที่อิตาลี สเปน เบลเยียม และอังกฤษ เป็นต้น แต่คาร์นิวัลที่ริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) เป็นคาร์นิวัลที่ดังและสุดฟูฟ่าอสังการที่สุดในโลก ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเดินทางไปชมเทศกาลที่นั่น



**แล้วความตั้งใจก็ประสบความสำเร็จเมื่อได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่นั่น และเป็นการท่องเที่ยวที่ยาวนานที่สุดในชีวิต คือ ใช้เวลาถึง ๓๕ วัน หรือ ๕ สัปดาห์ โดยอยู่ในประเทศบราซิล ๑ เดือน และในประเทศอาร์เจนตินา ๑ สัปดาห์**

เนื่องจากใช้เวลาในการท่องเที่ยวยาวนาน สมัยนั้นยังไม่มีเฟสบุ๊คไฉฉ่องเรื่องราว จึงได้จัดทำบันทึกความทรงจำไว้ มีโน้ตบุ๊คตัวเล็กๆ ซึ่งไม่มีแป้นพิมพ์และโปรแกรมพิมพ์ภาษาไทย จึงต้องพิมพ์ไว้เป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็ดีครับเพราะได้ชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

ก่อนการเดินทางได้ทราบวาสายการบินแห่งแรกของบราซิล คือสายการบิน Varig และเป็นสายการบินที่อยู่ในกลุ่ม Star Alliance Airline กับสายการบินไทยด้วย ได้ออก Promotion พิเศษ จ่ายเพียง ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ สามารถบินไปได้ถึง ๕ เมือง ซึ่งรวมทั้งเมืองในประเทศอาร์เจนตินาด้วย

ก็กระโจนใส่เลยซิครับ โดยเลือกเมืองในบราซิล ๔ เมือง คือ Recife, Rio de Janeiro, Iguazu Falls และ Sao Paulo ส่วนประเทศอาร์เจนตินา เลือกเมืองเดียวคือ Buenos Aires

**บ้านเรานำมาจะเป็นแบบอย่างบ้างนะครับ ถ้าจะให้ดีควรจะประสานกับสายการบินต่างๆ ใน AEC รับรองมี Promotion ทำนองนี้ จะมีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น**

บักหลักอยู่ที่ Brasilia เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกจากเดินทางไปยัง ๕ เมือง ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังเมือง Bererros, Olinda., และ Porto de Galinhas หากท่านผู้อ่านสนใจว่าไปได้ที่ไหนบ้าง ก็ลองเปิดแผนที่ของประเทศบราซิลดูนะครับ



อย่าว่ากันเลยนะครับ ในบทความนี้มีภาษาอังกฤษเปรอะไปหมด ไม่ได้หวัดรู้อะไรหรอกครับ แต่คำบางคำเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยยาก บางคำยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ด้วยซ้ำไป

**ขอเรียนในเบื้องต้นว่าบทความนี้ไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ไว้ด้วย**

โชคดีครับที่ได้ค้นพบภาพที่ถ่ายไว้เป็นจำนวนมาก จะเลือกภาพมาประกอบเรื่องพอหอมปากหอมคอครับ

คิดว่าจะลงสัปดาห์ละตอนครับ แต่หากสัปดาห์ไหนไม่สะดวกหรือติดภารกิจอย่างอื่นก็คงต้องงดครับ

**โปรดติดตามอ่านกันได้้นะครับ แล้วท่านจะได้รู้จักกับประเทศบราซิลและคนบราซิลมากขึ้น แน่นอนครับ รวมทั้งอาร์เจนตินาด้วย**

**พุทธทรัพย์ มณีศรี**

โดย พุทธทรัพย์

กลับไป [www.oknation.net](http://www.oknation.net) 